



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ธุรกิจกัญชาชบเซา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ)

- นพ.สุพจน์ สัมฤทธิ์วิณิชชา ประธานกรรมการบริหาร รพ.ยันฮี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสโสดสถานยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด เปิดเผยว่า ตอนนี้ภาพรวมธุรกิจกัญชาค่อนข้างชบเซามาก ผิดกับช่วงแรก ๆ ที่ตลาดมีความตื่นตัวและความคึกคักมาก ยกตัวอย่าง กรณีของยันฮี น้ำกัญชาผสมวิตามิน เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ร่วมกับโอสโสดสถาน เดิมเคยมียอดขายสูงถึงเดือนละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท แต่ตอนนี้ตัวเลขลดลงเหลือเพียงประมาณ 200,000 ขวด หรือน้ำมันกัญชา เดิมเคยได้ขายเดือนละ 500-600 ขวด แต่เดี๋ยวนี้เหลือเพียงประมาณ 100 ขวดเท่านั้น หรือชบเซาลงมาก ประมาณ 10 เท่า เนื่องจากเกิดมีกระแสความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำให้เกิดความสับสนและเริ่มไม่มั่นใจว่ากัญชาที่มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ในข้อเท็จจริง ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกเปิดกว้างเกี่ยวกับกัญชาแล้ว แต่เมืองไทยกลับไปโฟกัสเรื่องของโทษมากกว่าที่จะมองประโยชน์ ทิศทางของธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาของเมืองไทยจากนี้ไป หลัก ๆ จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากรัฐบาลไฟเขียวและเดินหน้าต่อ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชาก็จะสามารถเดินต่อไปได้ แต่หากรัฐบาลหยุด ไม่ส่งเสริมต่อ ธุรกิจก็จะค่อย ๆ ตายไปเอง เพราะผู้บริโภคไม่ใช้ เพราะผลดีออกมาแล้วขายไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือธุรกิจก็คงจะลดแผนต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อรอดูความชัดเจนของกฎหมายว่าจะออกมาอย่างไร

ทวิตเตอร์ยอมให้โฆษณาขายกัญชาในสหรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สปริงนิวส์ thebangkokinsight)

- ทวิตเตอร์ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเจ้าแรก ที่อนุญาตให้บริษัทกัญชาสามารถโฆษณาแบรนด์และสินค้าของตนเองในสหรัฐได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และติ๊กต็อก ต่างปฏิบัติตาม "นโยบายปลอดโฆษณา" เนื่องจากกัญชายังคงผิดกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ รัฐในสหรัฐเริ่มเดินหน้านโยบายให้จำหน่ายกัญชาเพื่อการนันทนาการ โดยมี 21 รัฐที่อนุญาตจำหน่ายกัญชาแล้ว ทั้งนี้ทวิตเตอร์จะอนุญาตให้บริษัทกัญชาต่าง ๆ ทำการโฆษณา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามมุ่งเป้าหมายในการโฆษณาไปยังประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ติดเชื้อหลังรับวัคซีนเข็มสูง+อยู่ยาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, soudhitalk)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ประชากรไทยติดเชื้อไปแล้ว 70-80% และส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนไปแล้ว มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนมากกว่า ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีน ภูมิจะอยู่ในระดับสูงมาก และจะอยู่ยาวนานกว่าภูมิที่ได้รับวัคซีนอย่างเดียว จึงส่งผลให้โรคระบาดนี้สงบลง

2. สายพันธุ์โควิด 19


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยแพร่รายงาน WHO ระบุ Omicron ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่ครองการระบาดทั่วโลกถึง 99.8% พบว่า BA.5 และ BA.2 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สายพันธุ์ผสมแบบ recombinant มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นมากถึง 3 เท่าจากปลายปี ตัวที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ XBB.1.5 ขณะนี้ WHO ติดตามสายพันธุ์ย่อยอย่างใกล้ชิดอยู่ 7 ตัว ได้แก่ BF.7, BQ.1* (รวม BQ.1.1), BA.2.75* (รวม BA.2.75.2), CH.1.1, XBB*, XBB.1.5, และตัวล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาคือ XBF ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง BA.5.2.3 กับ CJ.1 มีข้อมูลว่ามีสมรรถนะในการแพร่ระบาดได้มากขึ้น และระบาดเร็วกว่าหลายสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ปัจจุบันแพร่ไปแล้วราว 46 ประเทศ

3. การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- ทีมงานจาก Public Health Scotland รายงานผลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 จำนวน 4,074 คน เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อจำนวน 12,222 คน พบว่า การติดเชื้อจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด 1.36

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เท่า เสียงที่แม่จะต้องป่วยรุนแรงจนต้องเข้าไอซียู และเสียชีวิต 1.72 เท่า เสียงต่อลิ้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ 2.53 เท่า ผลการศึกษาชี้ให้เห็นผลกระทบของการติดเชื้อทั้งต่อแม่และลูก ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ส่งเสริมนโยบายการมีลูก สื่อแนะนำ : นสพ. (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, hfocus, amarintv, bangkokbiznews) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีการส่งเสริมการมีบุตร ว่า เนื่องจากกลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ยอมมีลูก รัฐต้องเพิ่ม การเข้าถึงการวางแผนครอบครัวที่รัฐจ่ายให้ หรือเข้าถึงสิทธิที่เบิกจ่ายได้ รวมถึงนโยบายดึงดูดคนไม่ยอมมีลูกให้เปลี่ยนใจ จัด อินฟลูเอนเซอร์รวิมีลูกแล้วมีความสุข พร้อมเดินหน้ารวมมือแอปฯ -เพจหาคู่ สร้างความน่าเชื่อถือ หาคู่อย่างรู้เท่าทัน</p>	-
<p>แผ่นดินไหวในตุรกี-ซีเรีย สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 7, สำนักข่าวไทย, ผจก., คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, inn, thailandplus, thestandard, hfocus, bluechipthai, newtv, thereporters, js100, mcot, nation, plewseengern) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. กล่าวว่า ทีมแพทย์ พยาบาล ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะไปที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 บน.6 เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรองอาการ ทั้งโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโควิด 19 รวมถึงโรคประจำถิ่นให้แก่กลุ่มคนไทยจากประเทศตุรกีที่จะเดินทางกลับประเทศในคืนนี้ กรณีตรวจพบอาการผิดปกติ มีไข้ หรือยังไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนา กรมควบคุมโรคจะรับตัวไปพักที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งได้เตรียมความพร้อมดูแล รักษาพยาบาล และรองรับคนไทย ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวไว้เป็นที่เรียบร้อย ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการรับผู้ประสบภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวในตุรกี-ซีเรีย ว่า เมื่อเดินทางมาถึงไทยจะต้องผ่านการคัดกรองโรคที่ด้านควบคุมโรค สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมาพัก ที่อาคารกักกัน Quarantine Center กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และอาคารกักกันโรค กรมควบคุมโรค ที่อยู่ในรั้วของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสงค์ขอพักชั่วคราว 36 คน มีเด็กอายุน้อย 4 ขวบอยู่ด้วย คาดว่าพักแค่ 1-2 วัน พร้อมประสานกรมสุขภาพจิตดูแลสภาพจิตใจ ส่วนคนป่วยส่ง รพ.ภูมิพล คนเสียชีวิตส่งร่างคืนญาติ</p>	-
<p>ไวรัสมาร์บวร์ก สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, Radio-สวท.,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, js100, acnews, pattayamail, topnews, Chiangmai-mail, prd, sondhitalk, thestandard, ejan) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) ในประเทศอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) ในแอฟริกากลาง ที่ทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย โดยได้รับรายงานว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอาการติดเชื้อรุนแรง เป็นไข้และอาเจียนเป็นเลือด และยังมีผู้ป่วยสงสัยอีก 16 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง มีเลือดออก ลักษณะของโรคใกล้เคียงกับอีโบล่า นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก แต่ปัจจุบันมีการเดินทางจากประเทศต่างๆ มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทาง แต่เน้นมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศอิเควทอเรียลกินีและประเทศใกล้เคียง เพิ่มระดับการเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและคัดกรองที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่ง ตลอดจนแจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ</p>	-
<p>โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ทีวีช่อง 3, hfocus, mcot) - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ. เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้รับ ประทานอาหารที่ปลอดภัย เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปลอดภัย เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2562 เน้นควบคุมเรื่องคุณภาพอาหารและความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทย</p>	-
<p>หมอวินิจฉัยโรคลูกชายผิด เสียค่ารักษาเกือบ 3 แสน สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, Sanook) -นายณัฐพงษ์ พลเยี่ยม อายุ 25 ปี น.ส.ยลดา ทองสม อายุ 29 ปี นางจันทการ มาตรา อายุ 51 ปี พ่อแม่และยายของ ด.ช.ธีระธัญญ์ พลเยี่ยม อายุ 4 ปี ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนขอให้แพทย์รับผิดชอบกรณีวินิจฉัยไม่ตรงโรค หลังลูกชายเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยอาการตัวร้อนเป็นไข้ ปวดท้องเล็กน้อย แพทย์วินิจฉัยด้วยมือเปล่าว่าไส้ติ่งแตกต้องผ่าตัดด่วน แต่เมื่อผ่าตัดพบว่าไส้ติ่งไม่แตก ต้องผ่าตัดซ้ำเปิดหน้าท้องบอกลำไส้อุดตัน แผลยาวกว่า 15 ซม. เสียเงินกว่า 2 แสนบาทและต้องยอมรับสภาพหนี้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., The Bangkok insight)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ได้จัดโครงการเลิฟปิ้ง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย” เริ่มติดตั้งตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ 3 เครื่อง ใน 2 พื้นที่เมืองพัทยา คือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 2 เครื่อง และ รพ.เมืองพัทยา 1 เครื่อง โดยจะมีการติดตามประเมินผล หากได้รับการตอบรับที่ดี จะขยายการติดตั้งตู้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>	-
<p>โครงการสุขภาพดี ซีวีมีสุขนครพนม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (NNT, บ้านเมือง)</p> <p>- นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน KICK OFF เปิดตัวโครงการสุขภาพดี ซีวีมีสุขนครพนม ที่ จ.นครพนม โดยการบูรณาการร่วมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนครพนม รพ.นครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม สปสช. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม และอบจ.นครพนม เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นกับประชาชนทุกกลุ่มวัย ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขต่อไป</p>	-
<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์, การเงินธนาคาร, ผจก., bangkokbiznews)</p> <p>- สำนักข่าวรอยเตอร์ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรมากกว่า 20 รายใน 4 ทวีป เผยการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในธรรมชาติเป็นสัญญาณว่าการระบาดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในฟาร์มสัตว์ปีกจะไม่ลดลงในเร็ววัน และจะเพิ่มภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารของโลก อีกทั้งได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ของโลก และกลายเป็นโรคประจำถิ่นเป็นครั้งแรกในนกป่าบางชนิดซึ่งได้แพร่เชื้อไวรัสสายพันธุ์สัตว์ปีกที่มนุษย์เลี้ยงไว้ และได้เตือนว่าโรคไข้หวัดนกจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี</p> <p>ด้านกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น เผยมีการระบาดของไข้หวัดนกที่ฟาร์มสัตว์ปีกและสถานที่อื่นๆ 76 แห่ง ใน 25 จังหวัด นับเป็นการระบาดของไข้หวัดนกในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฤดูกาลนี้ หลังจากพบการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนต.ค. 2565 เดือนว่าญี่ปุ่นกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยในฤดูกาลนี้เกิดการระบาดใน 6 จังหวัดที่ไม่เคยเกิดการระบาดมาก่อน ขณะที่มีนกถูกฆ่าทำลาย 14.78 ล้านตัว</p> <p>สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัจจุบันราคาไข่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกทั่วโลกที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกและแม่ไก่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะนี้โรคนี้อีกกำลังแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการแพร่กระจายในอเมริกาใต้ ทำให้ไก่ทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายมากขึ้น</p>	-
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผยว่า เอ็มพ็อกซ์ หรือชื่อเดิมคือโรคฝีดาษลิง ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอนามัยโลก แม้ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ดังนั้นทุกประเทศยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป</p>	-